
รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 6/2567 
เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน หมายเหตุ 
4.1 เรื่อง ระเบียบการบริหาร
โรงพยาบาล (น าเสนอโดย 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ช่วย
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหาร)  

1. ควรขอค าแนะน าจากที่ปรึกษาคณบดี 
เนื่องจากท่านมีประสบการณ์ในการ
บริหารโรงพยาบาลสูง  
2. น าเสนอท่ีประชุม KM ของผู้บริหาร
คณะแพทยศาสตร์ และคณะกรรมการ
บริหารคณะแพทยศาสตร์พิจารณา อีก
ครัง้  

ด าเนินการปรับปรุงร่างระเบียบ
ฯ เรียบร้อยแล้ว / นฤตย์ 

 มอบ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหาร 
4.2 เรื่อง รายงานการประเมิน
ตนเอง SAR ตอน 4 และ PCT 
profile ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (น าเสนอ
โดย ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา) 

เห็นชอบ ด าเนินการแก้ไขและเพ่ิมเติม
เรียบร้อยแล้ว และน าส่ง สรพ. 
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 
2567 แล้ว อยู่ระห่างรอผล
การพิจารณาจาก สรพ. โดย
คณะอนุกรรมการรับรองการต่อ
อายุของ สรพ. เรียบร้อยแล้ว 

 

มอบ งานประกันศูนย์คุณภาพโรงพยาบาล 
4.3 เรื่อง ขออนุมัติทุนสนับสนุนการ
น าเสนอผลงานในต่างประเทศ  
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์)  

อนุมัติ และให้ด าเนินการตามระเบียบ 
ทั้งนี้ขอให้ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์  
คณะแพทยศาสตร์  

รับทราบ แจ้งผุู้ขอรับทุน
ด าเนินการตามขั้นตอนการขอ
น าเสนอผลงานในต่างประเทศ 
แล้ว 

 มอบ งานวิจัย 
4.4 เรื่อง หารือการส่งตัวแทน
อาจารย์แพทย์เป็น reviewer 
พิจารณาโครงการวิจัยของ
คณะกรรมการกลางพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในคน (CREC) 
และรายงานผลการเข้าร่วมประชุม
กับ CREC (น าเสนอโดย รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศ
สัมพันธ์)  

เห็นชอบในหลักการ และประสานแต่ละ
ภาควิชาในรายละเอียดต่อไป 

รับทราบและเตรียม
ประสานงานกับทุกภาควิชา 

 

มอบ งานวิจัย 



4.5 เรื่อง ผลการกลั่นกรองข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อเสนอพิจารณา
จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพ่ิมเติม) 
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์) 

เห็นชอบ และน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์
พิจารณาต่อไป 

น าเข้ากรรมการประจ าฯแล้ว 
และท าประกาศจัดสรรทุน
เรียบร้อยแล้ว 

 มอบ งานวิจัย 
4.6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการต่อ
สัญญาการจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษ
ส าหรับแพทย์ และเภสัชกรที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 2 คน 
(นางสาวศริยา มุสิกนวบุตร/นางสาว
ธิดารัตน์ เต็มศิริพันธุ์) (น าเสนอโดย 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร)  

เห็นชอบ และเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์พิจารณาต่อไป 

เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าพิจารณา 

 มอบ งานทรัพยากรบุคคล 

4.7 เรื่อง พิจารณาคุณสมบัติ และ
อนุมัติการจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษ
ส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัช
กร ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา (ครั้งแรก) 
จ านวน 2 คน (นพ.ณัชพล ต๊ัน
สวัสดิ์/นพ.อวฤทธิ์ โภคาธิกรณ์) 
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)  

เห็นชอบ และเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์พิจารณาต่อไป 

เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าพิจารณา 

 มอบ งานทรัพยากรบุคคล 
4.8 เรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัยขอ
อนุญาตสมัครสอบพร้อมการขอ
รับรองเป็นต้นสังกัดในการสมัครและ
ขออนุมัติลาศึกษาต่อหลักสูตรการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน วุฒิบัตร
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบ
ทางเดินอาหาร ในปีการศึกษา 
2568 (แพทย์หญิงธรรมพร ขจร

เห็นชอบ  รับทราบและเตรียม
ประสานงานกับอาจารย์
ดังกล่าวเพ่ือออกหนังสือรับรอง
เป็นต้นสังกัดเพ่ือยื่นสมัครสอบ
ต่อไป 

 



ศิลป์) (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย
บริหาร) 

มอบ งานทรัพยากรบุคคล 
4.9 เรื่อง พิจารณาพนักงาน
มหาวิทยาลัย ขออนุมัติลาไปศึกษา
ต่อระดับปริญญาโท แบบเต็มเวลา 
(เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์) จ านวน 2 
คน (น.ส.ฌัชฌา ทบแป และนางสาว
พรรณภัสสร ลดาอัมพร) (น าเสนอ
โดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบ โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 
1. มอบฝ่ายการพยาบาล ด าเนินการ
จัดท าแผนการส่งบุคลากรศึกษาต่อ 
เพ่ือให้ทราบว่าแต่ละปีเป็นไปตามแผนที่
วางไว้หรือไม่  
2. มอบฝ่ายบริหาร รับด าเนินการท า
แผนพัฒนาบุคลากร 

ด าเนินการจัดท าค าสั่ง และ
สัญญาลาศึกษาต่อเรียบร้อย
แล้ว 

 มอบ งานทรัพยากรบุคคล 
4.10 เรื่อง พิจารณาการขออนุญาต
สมัครสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการ
แนะแนวและปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
แบบออนไลน์ (น.ส.จิระพา ตะลาโส 
และ น.ส.วิลัยลักษ์ จีนเกา) (น าเสนอ
โดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

อนุญาตให้สมัครสอบ และด าเนินการตาม
ระเบียบต่อไป  

ทราบและประสานงานเพ่ือ
ด าเนินการลาศึกษาต่อ ต่อไป 

 มอบ งานทรัพยากรบุคคล 
4.11 เรื่อง พิจารณา KPI หัวหน้า
ภาควิชา (น าเสนอโดย รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร) 

1. ที่ประชุมเห็นชอบการประเมินหัวหน้า
ภาควิชา ส าหรับปี พ.ศ. 2567 แบ่งเป็น 
2 รอบ 
- รอบท่ี 1 ประเมินในฐานะเป็นอาจารย์ 
รอบตั้งแต่ตุลาคม 2566 - เมษายน พ.ศ. 
2567 
- รอบท่ี 2 ประเมินในฐานะเป็นหัวหน้า
ภาควิชา รอบตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - 
กันยายน พ.ศ. 2567 
2. แก้ไขจากสาขาให้เป็นภาควิชา 
3. กลยุทธ์ที่ 6 ข้อ 14 ของภาควิชากุมาร
ศาสตร์ เป็นปี พ.ศ. 2568 
4. อัตราการครองเตียงของแผนกรังสี
วิทยาฯ และเอ็กซเรย์ ไม่มีจ านวนเตียง 
อัตราการครองเตียงต้องท าอย่างไร 

ทราบ ยังไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก มีปัญหาในระบบKPI 
online เช่น 1) การเปลี่ยน
กลู่มบริหาร (ประธาน
สาขาวิชา) 2)การเปลี่ยนตัวชี้วัด
กลู่มผู้บริหาร 3)การน าออก 
และย้ายเข้า ของกลู่มผู้ที่ไม่ได้
ด ารงต าแหน่งบริหารแล้ว 4) 
การประเมิน2รอบของผู้ที่ด ารง
ต าแหน่งผู้บริหาร ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เนื่องจาก ระบบ
ก าหนดให้ ข้าราชการ เท่านั้น 
ที่สามารถประเมิน 2 รอบ เป็น
ต้น 

 



5. ในส่วนที่ไม่ได้เป็นสาขามาก่อน เห็น
ควรประเมิน 2 รอบ ในอาจารย์ 1 ครั้ง 
และประเมินในหัวหน้าภาค 1 ครั้ง 
6. มอบให้หัวหน้าภาควิชา เขียนแผนส่ง
ภายในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567  
7. ส าหรับหัวหน้าภาควชิาคนใหม่ ใน
เดือนเมษายนเป็นอาจารย์ และเป็น
หัวหน้าภาคในเดือนพฤษภาคม - 
กันยายน ในแผนเดิมของสาขาเดิม ให้
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
สามารถด าเนินการเขียนแผนได้เลย 

มอบ งานทรัพยากรบุคคล 
4.12 เรื่อง ขออนุมัติจ้างบุคลากร
ทดแทนอัตราก าลังที่มีการลาออก  
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)  

อนุมัติจ้างบุคลากรทดแทนอัตราก าลังที่มี
การลาออก 

ทราบ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 มอบ งานทรัพยากรบุคคล 
4.13 เรื่อง พิจารณาจ านวนทุนและ
สาขาฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทาง 
ประจ าปี พ.ศ. 2567 (เพ่ิมเติม) 
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบตามเสนอ และน าเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ 
พิจารณาต่อไป 

ด าเนินการเสนอเข้าท่ีประชุมค
กก.ประจ าคณะเรียบร้อยแล้ว 

 มอบ งานทรัพยากรบุคคล 
4.14 เรื่อง พิจารณาผู้รับทุน
โครงการให้ทุนการฝึกอบรมพยาบาล
เฉพาะทาง ประจ าโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประจ าปี พ.ศ. 2567 และขอ
อนุญาตสมัครสอบคัดเลือก และขอ
อนุญาตลาฝึกอบรม (น าเสนอโดย 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบ ทราบอยู่ระหว่างด าเนินการ 

 มอบ งานทรัพยากรบุคคล 
4.15 เรื่อง พิจารณาผู้รับทุน
โครงการทุนอุดหนุนการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 

เห็นชอบ ทราบอยู่ระหว่างด าเนินการ 

 



ประจ าปี พ.ศ. 2567 และขอ
อนุญาตสมัครและสอบคัดเลือก
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลและขอ
อนุญาตลาศึกษาต่อเป็นบางส่วน
เวลา (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย
บริหาร) 

มอบ งานทรัพยากรบุคคล 
4.16 เรื่อง พิจารณาการขอขยาย
ระยะเวลาการศึกษาต่อและขอเงิน
ทุนการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการศึกษา
เพ่ิมของ แพทย์หญิงสุชานันท์ โอสธีร
กุล (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย
บริหาร) 

ที่ประชุมให้ติดตามความประพฤติต่ออีก
ประมาณ 2 - 3 เดือน ว่ามีความประพฤติ
ปฏิบัติที่ดีขึ้นหรือไม่ ตั้งใจศึกษา และมี
แนวโน้มที่จะส าเร็จการศึกษาหรือไม่ 
เพราะข้อมูล ณ ปัจจุบันไม่สามารถ
ตัดสินใจได้ โดยให้สอบถามกับทาง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพ่ือติดตาม
ความประพฤติ หากมีความประพฤติที่ดี
ทางคณะฯ จะพิจารณาขยายระยะเวลา 
และเงินทุนการศึกษาเพ่ิม โดยขอให้น ามา
รายงานที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง เพื่อ
น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์ และคณะกรรมการ
บริหารทุนอุดหนุนการศึกษา พิจารณา
ต่อไป 

รับทราบ 

 มอบ งานทรัพยากรบุคคล 
4.17 เรื่อง พิจารณารายงานผลการ
ด าเนินงานของการบริหารอาคารที่
พักบุคลากรทางการแพทย์ คณะ
แพทยศาสตร์ รอบ 6 เดือน 
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบ โดยให้ด าเนินการจัดท ารายงาน 
เรื่อง ค่าน้ าประปา และค่าไฟฟ้า 

ทราบ และถือปฏิบัติ 

 มอบ งานทรัพยากรบุคคล 



4.18 เรื่อง พิจารณา (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2568-
2571 (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย
บริหาร) 

ที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้ 
1. กลยุทธ์ที่ 1 ตัดตัวชี้วัดที่ 5 และ 6 
ออก 
2. กลยุทธ์ที่ 2 เห็นชอบตามเสนอ 
3. กลยุทธ์ที่ 3 ย้าย 
โดยมีข้อแสนอแนะดังนี้  
3.1 บางรายวิชาดี บางรายวชิาไม่ดี ทั้งนี้
ต้องไปวิเคราะห์ อาจเกิดจากการนิสิต
ไม่ได้เข้าไปประเมิน ซึ่งอาจต้องให้นิสิตเข้า
ไประเมิน ซึ่งเป็นแบบฟอร์มของ
มหาวิทยาลัย การที่นิสิตเข้าไปประเมิน
เพ่ือประสงค์เพียงต้องการทราบคะแนน 
อาจจะกรอกเพ่ือแค่ให้ได้สามารถดูได้ 
อาจไม่ใช่ข้อมูลที่ได้จากนิสิตจริง 
3.2 นิสิตเขียนเมื่อสอบเสร็จ ข้อมูลจะได้
ตามตรง  
3.3 เสนอฝ่ายวิชาการให้เป็นรูปแบบ
เดียวกัน เช่น สอนรายวิชาใด ให้นิสิต
ประเมินในรายวิชานั้น 
4. กลยุทธ์ที่ 4 ด้านวิจัย ข้อ 12 ปรับ
เป้าหมายตัวชี้วัด จ านวนนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร (นับแบบสะสม) โดยให้เข้าที่
ประชุมเครือข่ายร่วมผลิต ในการผลักดัน 
สร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (2 ปี/1 
ชิ้น) 
5. กลยุทธ์ที่ 4 ด้านวิจัย ข้อ 13 ตัดออก 
ให้เป็นตัวชี้วัดของ TQA/EdPEx 
6 .กลยุทธ์ที่ 5 ตัดล าดับข้อ 13 และ 15 
ออก ส่วนตัวชี้วัดข้อ 14 ไม่รวมกับคณะ
อ่ืน ๆ ภายในมหาวิทยาลัย จ านวน ต่อปี 
ไม่นับสะสม  
7. กลยุทธ์ที่ 6 ข้อ 16 รายได้จากการ
เปิดหลักสูตรระยะสั้น เป้าหมายให้ดู
ข้อมูลรายได้เดิม และควรมีตัวชี้วัดนี้
เนื่องจาก เป็น Out come สามารถวัดได้ 
และควรมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้น 

ปรับแก้ตามมติที่ประชุม
เรียบร้อยแล้ว / จิดาภา 

 



8. กลยุทธ์ที่ 6 ข้อ 14 จ านวนโครงการฯ 
ให้เปลี่ยนจ านวน เป็น 3 4 5 6 และ 7 
ตามล าดับ 
9. กลยุทธ์ที่ 6 เพ่ิมตัวชี้วัด รายได้จาก
การจัดโครงการอบรมระยะสั้น โดยให้
ก าหนดเป้าหมายใหม ่ 
10. กลยุทธ์ที่ 7 ข้อ 16 จ านวนโครงการ
บริการวิชาการเชิงรุก ที่มีผลกระทบเชิง
บวกต่อชุมชน (ถ้าจัด Onsite ใน
โรงพยาบาลฯ ถือว่าไม่นับ ควรจะเป็น
ลักษณะแบบออนไลน์ หรือออกแบบ
ชุมชน) เช่น โครงการบริการวิชาการ ที่จัด
ใน Live FB ที่มีการถามตอบเข้ามาใน 
Inbox  
11. กลยุทธ์ที่ 7 ข้อ 16 ขอให้ฝ่าย
บริหาร โดยเฉพาะงานสารสนเทศ เข้ามา
มีบทบาทในการช่วยประเมินความพึง
พอใจต่อระบบฐานข้อมูลฯ  
12. กลยุทธ์ที่ 8 คงเดิม 
13. กลยุทธ์ที่ 9 เห็นชอบย้ายกลยุทธ์ที่ 
9 I/E Ratio ไปอยู่ในกลยุทธ์ที่ 10 และ
ปรับเป้าเป็น 1.15/1.2/1.25 และ 1.3  
14. กลยุทธ์ที่ 9 ตัดข้อ 21 การจัดตั้ง
หน่วยงานเพื่อหารายได้ (นับสะสม) ออก 
และเพ่ิมกลยุทธ์ที่ 10 ข้อ 21 เป็น ร้อย
ละรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์
จากปีที่ผ่านมา 
15. กลยุทธ์ที่ 11 ข้อ 22 ควรตัดออก 
หรือเปลี่ยนวิธีการประเมิน เพราะไม่
สามารถวัดได้ว่าระบบการบริหารมี
ประสิทธิภาพ ควรมองว่าคณะก าลัง
ด าเนินการอะไร อยากเห็นอะไร 
ปรับเปลี่ยนที่มีผลการไปถึงเป้า 400 
500 เช่น Voice  
16. กลยุทธ์ที่ 11 ข้อ 23 ระดับคะแนน 
TQA/EdPEx ควรปรับเป้า Baseline 
351 ปี 2569 EdPEx400 ปี 2571 



TQC plus 
17 กลยุทธ์ที่ 11 ข้อ 25 ย้ายไปกลยุทธ์
ที่ 9 เป็น ปี 2570 Re ปี 2571 มุ่งสู่ 
Advance HA 
18. กลยุทธ์ที่ 11 ข้อ 26 เพ่ิมตัวชี้วัด 
19. กลยุทธ์ที่ 12 ข้อ 25 ยา้ยไป กล
ยุทธ์ที่ 3 
20. กลยุทธ์ที่ 12 ควรเพิ่มตัวชี้วัด 
จ านวนครั้งของการจัดฝึกอบรมและ
พัฒนาทักษะส าหรับบุคลากรในแต่ละปี 
เนื่องจากเก็บข้อมูลไว้แล้ว ส่วนตัวชี้วัดอ่ืน
ที่เพ่ิมมาไม่เอาตัดออก 
21. กลยุทธ์ที่ 13 เพ่ิม จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมและเผยแพร่ของคณะ/การบริการ
วิชาการ 
22. กลยุทธ์ที่ 14 ข้อ 27 ยา้ยไปกลยุทธ์
ที ่15 และเพ่ิมความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ 
23. กลยุทธ์ที่ 14 ควรเพิ่มตัวชี้วัด 
จ านวนรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลที่
สามารถสร้างได้จากระบบ ส่วนตัวชี้วัดอ่ืน
ที่เพ่ิมมาไม่รับ 
24. กลยุทธ์ที่ 14 ย้ายมาจากกลยุทธ์ที่ 
3 E-leaning นิสิตสามารถไปดูย้อนหลัง
ได้โดยใส่พันธกิจของคณะแพทยศาสตร์
เข้าไปด้วย ย้ายไม่อยู่กลยุทธ์ที่ 15 
25. กลยุทธ์ที่ 15 ยังคงตัวชีว้ัดคะแนน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
และท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจาก
การวิพากษ์แผนฯ ก่อนที่จะมีมติดังนี้ 
1. หลายครั้งทีม่ีกิจกรรมของโรงพยาบาล
ฯ และคณะฯ นิสิตมีส่วนร่วมน้อย 
2. ตัวชีว้ัดยุทธศาสตร์ คณะฯ ควรเป็น
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ แล้วค่อยท า Action plan 
เพ่ือตอบตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
3. ตัวชีว้ัดไม่ค่อยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิสิต 
แต่ทั้งนี้ควรเพ่ิมตัวชี้วัด ข้อ 4 ร้อยละของ



บัณฑิตแพทย์ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร แต่ทั้งนี้ค่อยไปแบ่งย่อยใน
กิจกรรม Action plan หรือ กิจกรรม
นอกหลักสูตร อาจท าการประเมินความ
พึงพอใจของนิสิตเพ่ิม 



มอบ งานยุทธศาสตร์ 

4.19 เรื่อง ทบทวนการขออนุมัติ
งบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายเพ่ือการ
เดินทางและค่าใช้จ่าย เพ่ือเป็น
วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในงาน 
japan Endovascular Treatment 
Conference ของ ผศ.นพ.ตระการ 
ไชยวานิช (น าเสนอโดย รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร)  

ไม่เห็นชอบ เนื่องจากยังไม่สามารถ
สนับสนุนบุคลากรที่ไม่ได้ไปเผยแพร่
ผลงานได้ 

ทราบ และแจ้ง ผศ.นพ.
ตระการ ทราบ 

 มอบ งานทรัพยากรบุคคล 
4.20 เรื่อง ขอเทียบเคียงการสอบ
ภาค ก สายสนับสนุนวิชาการ 
ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (น าเสนอ
โดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบ ทราบ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 มอบ งานทรัพยากรบุคคล 
4.21 เรื่อง พิจารณารายงานการ
ประเมินตนเอง WFME (น าเสนอโดย 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

เห็นชอบ และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ 
พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ เล่ม SAR ขอให้
ด าเนินการจัดส่งเล่มเพ่ือขอให้
คณะกรรมการประจ าฯ พิจารณาก่อนที่
จะมีการประชุม 

ทราบ ด าเนินการตามมติที่
ประชุม 

 มอบ งานการศึกษา 
3.3 เรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัยผ่าน
การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตร
การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อ
ยอด ประจ าปีการอบรม พ.ศ. 
2567 จ านวน 1 คน (เพ่ิมเติม) 
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

รับทราบ และอนุมัติการลาศึกษาต่อ
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน
ต่อยอด(เพ่ิมเติม) ประจ าปี พ.ศ.2567 
ของ นายแพทย์ธัชพงศ์ โปกุล 

ทราบ จัดท าค าสั่งและสัญญา
ลาศึกษาต่อเรียบร้อยแล้ว 

 มอบ งานทรัพยากรบุคคล 
5.1 เรื่อง ก าหนดวัน เวลา ประชุม
ครั้งต่อไป 

ประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2567 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง
ประชุม MD 602 – 603 อาคารสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ 

- 

 มอบ งานบริหารงานทั่วไป 
 


